



สารสนเทศ

โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

ปีการศึกษา 2553

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ

บทนำ

การจัดทำสารสนเทศโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการบริการงานให้เป็นระบบ ตามกระบวนการและทันสมัย เพื่อความก้าวหน้าของสถานศึกษาในอนาคต ซึ่งสารสนเทศเป็นกระบวนการเก็บ (นำเข้า) จัดการ (ประมวลผล) และเผยแพร่ ข้อมูล (แสดงผล) โดยข้อมูลสารสนเทศนี้จะสะท้อนถึงการดำเนินงานว่าบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ ของโรงเรียนหรือไม่

ในกาลนี้คณะกรรมการจัดทำสารสนเทศต้องขอขอบคุณฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ให้ความกรุณาวิทยากรสนับสนุนในการจัดอบรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สารสนเทศ เล่มนี้จะเป็น ประโยชน์กับโรงเรียน และหน่วยงานที่ต้องการใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้ตาม เป้าหมายทุกประการ

(ภราดาอาวุธ ศีลาเกษ)

ผู้อำนวยการ โรงเรียน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา	
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา	1
ข้อมูลนักเรียน	3
ข้อมูล บุคลากร	4
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร	5
แผนผังอาคารสถานที่	7
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน	8
เกียรติยศ ชื่อเสียง/จุดเด่นของสถานศึกษา	9
ปรัชญาของโรงเรียน วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา	10
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียน	10
โครงสร้างการบริหาร โรงเรียน	13
ส่วนที่ 2 สารสนเทศฝ่ายนักเรียนประจำ	
งานบริหารฝ่ายนักเรียนประจำ	15
ส่วนที่ 3 สารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป	
สถิติการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่	17
สถิติการใช้ยานพาหนะ	19
ส่วนที่ 4 สารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน	
สถิติบุคลากรที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท	22
สถิติการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ของครู	23
สถิติจำนวนครูที่ได้รับขวัญ และกำลังใจ ตามที่โรงเรียนกำหนด	25
สถิติจำนวนครูที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู แยกตามสาขาวิชา	27
สถิติจำนวนครูจำแนกตามวุฒิการศึกษา	29
สถิติการขาด/ลา/มาสาย ของครูต่อเดือน/ต่อปีการศึกษา	31
สถิติการขาด/ลา/มาสาย ของพนักงาน	33
สถิติเปรียบเทียบวุฒิครูกับงานที่ปฏิบัติ	35
จำนวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของครูและการนำไปใช้	38
สถิติการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกและต่างประเทศของครู	40

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
จำนวนนักเรียนแต่ละปีการศึกษา 4 ปีย้อนหลัง	42
ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องใน 1 ปี	44
สรุปจำนวนนักเรียนลาออก ระหว่างปีการศึกษา	49
สัดส่วนของงบประมาณที่ใช้พัฒนาคุณภาพแต่ละฝ่าย	51
สถิติการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โรงเรียน	53
สรุปการนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แต่ละฝ่ายนำไปปฏิบัติ	55
สถิติการใช้อินเทอร์เน็ต	57
ส่วนที่ 5 สารสนเทศฝ่ายวิชาการ	
สรุปการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน	60
จำนวนชั่วโมงของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแยกตามสาขาวิชา	62
จำนวนผลงาน นวัตกรรม โครงการวิชาชีพ ของผู้เรียนแยกตามสาขา	64
จำนวนงานวิจัย ในชั้นเรียน ของครู	66
ร้อยละของจำนวนครูที่ได้รับการนิเทศแยกตามสาขาวิชา	68
ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ V-NET	70
ระดับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา แยกตามชั้นเรียน	71
ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	72
ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	74
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียน	75
ส่วนที่ 6 สารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน	
สถิติการขาด/ลา/มาสาย ของนักเรียน	78
สถิตินักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง	80
สถิตินักเรียนที่ตรวจพบสารเสพติด	82
บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของครูเวร	83
ผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	84
สถิติผลงานนักเรียนด้านกีฬา	86
สถิติจำนวนนักศึกษาวิชาทหารแยกตามชั้นปี	88
ส่วนที่ 7 สารสนเทศเพื่อการรายงาน	
สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนา	90